

Hoạt động ghi chép sản lượng sữa hàng tháng (1)

- Sau khi được các thành viên JCC tán thành trong cuộc họp JCC lần thứ 3, hoạt động Ghi chép sản lượng sữa hàng tháng đã trở thành hoạt động quen thuộc của Dự án. Ở mỗi vùng mục tiêu, chúng tôi đã chọn ra 2 trại trại mẫu để tiến hành hoạt động này đều đặn (trại nhà anh Biên và nhà chị Đáng ở Mộc Châu và trại nhà Việt và anh Thành ở Vĩnh Tường). Mục đích của hoạt động này là nhằm theo dõi và nắm rõ hơn nữa các thói quen chăn nuôi của nông dân trong chăn nuôi bò sữa, và dựa trên những quan sát thường xuyên, chúng tôi có thể đưa ra những khuyến nghị thực tế hơn với tình hình, những cải tiến kỹ thuật và đặc biệt là hỗ trợ tài chính cho các chủ hộ này để họ mua sắm một số thiết bị cần thiết được Dự án khuyến nghị trong chăn nuôi (gần đây là các thiết bị như giá đựng cỏ khô/rơm, máy thái cỏ, quạt trần, mái chống nóng vv..). Nhìn chung, ý nghĩa của hoạt động này là thông qua việc đến thăm và làm việc thường xuyên hơn với 1 số trại mẫu nhất định, chúng tôi muốn có những hỗ trợ và cung cấp thông tin phản hồi đặc biệt đến 4 trại này. Thông qua những “hỗ trợ” đặc biệt đến 4 trại này, hi vọng những cải tiến sẽ được các trại khác học hỏi và làm theo.
- Cho đến nay, Dự án đã tiến hành 3 đợt Ghi chép sữa vào các tháng 5, 6 và 7. Thành thạo chúng tôi kết hợp với nhóm phụ trách Sinh sản để tiến hành điều trị khám bò bệnh cho các trại này.
- Những bức hình dưới đây giới thiệu một số kết quả đã đạt được từ hoạt động này. Một số kết quả tốt từ các trại này sẽ được dùng cho hoạt động khuyến nông ở các trại khác để các mô hình/cải tiến mới sẽ được nhân rộng đến các trại khác.



Chuyên gia đang kiểm tra hàm lượng nước trong thức ăn thô xanh



Kết hợp kiểm tra và khám bò sinh sản

Hoạt động ghi chép sản lượng sữa hàng tháng (2)



Cập nhật/đối chiếu các thông tin trong sổ
Ghi chép quản lý trang trại mà Dự án đã
cấp



Anh Biên rất phấn
khởi bên chiếc
máy thái cỏ mà
Dự án hỗ trợ (chiếc
máy này được đặt
sản xuất trên MC
và hiện đang được
giới thiệu cho các
hộ xung quanh



Quạt trần do Dự án hỗ trợ tiền
cho trại nhà anh Việt-giúp chống
nóng cho bò

Hoạt động ghi chép sản lượng sữa hàng tháng (3)



Anh Việt đang làm khuyến nông – giới thiệu với các hộ khác hệ thống quạt trần chống nóng cho bò



Giá đựng cỏ khô ở trại nhà anh Biên (MC), do Dự án hỗ trợ cấp tiền



Lắp thêm hệ thống mái cuốn tự động để hạn chế nhiệt hắt vào chuồng (nhà ông Thành-VT)



Dự án đã hỗ trợ tiền cho nhà anh Việt lắp giá đựng cỏ khô/rom như trên MC